

Press Release



อินโดรามา เวนเจอร์ส และธนาคารซูมิโตโม มิตรซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น สนับสนุนสินเชื่อการค้าต่างประเทศเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนเป็นรายแรกในประเทศไทย

กรุงเทพฯ 19 กรกฎาคม 2566 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ลงนามสัญญากับธนาคารซูมิโตโม มิตรซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น (SMBC) สถาบันการเงินญี่ปุ่นชั้นนำในระดับสากล ในวงเงินสินเชื่อการค้าต่างประเทศมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนเป็นรายแรกในประเทศไทย และเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของอินโดรามา เวนเจอร์ส ที่เป็นส่วนสำคัญต่อเป้าหมายด้านความยั่งยืนอันท้าทายของบริษัทฯ โดยวงเงินสินเชื่อใหม่นี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำของอินโดรามา เวนเจอร์ส ในการยกระดับการจัดหาเงินทุนอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่นี้ เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของอินโดรามา เวนเจอร์ส¹ ได้แก่ การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิร้อยละ 10 ภายในปี 2568 (เทียบกับปีฐาน 2563) การเพิ่มปริมาณ PET หลังการบริโภคที่ถูกอัดเป็นก้อนเพื่อนำไปรีไซเคิลให้ได้จำนวน 750,000 ตันภายในปี 2568 และการเพิ่มปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 25 ภายในปี 2573

นายติลป กุมาร์ อากาวาล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า "เรามีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับธนาคาร SMBC ในสินเชื่อการค้าต่างประเทศเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนครั้งนี้ ซึ่งจะสนับสนุนความมุ่งมั่นของอินโดรามา เวนเจอร์ส ที่มีต่อการบูรณาการด้านความยั่งยืน เรามีความมุ่งมั่นในการนำการเงินเพื่อความยั่งยืนมาปรับใช้ในทุกแง่มุมของการดำเนินงานของเราเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้าน ESG ของเรา"

นายราจีฟ คานานาน ประธานบริหารร่วมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ธนาคาร SMBC กล่าวว่า "เห็นได้ชัดว่าบริการทางการเงินมีบทบาทสำคัญในการเร่งการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกไปสู่อนาคตที่มีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของเรา ด้วยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าที่มีความคิดเชิงรุกเช่นเดียวกันอย่าง อินโดรามา เวนเจอร์ส ธนาคาร SMBC มีความยินดีที่จะสนับสนุนเส้นทางสู่ความยั่งยืนของลูกค้าด้วยการพัฒนาโซลูชันที่สามารถปฏิบัติได้จริงผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อความยั่งยืนของเรา บริการที่ปรึกษาด้าน ESG และทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี"

นายทาคาชิ โทโยดะ ผู้จัดการใหญ่ธนาคาร SMBC สาขากรุงเทพฯ กล่าวว่า "สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ SMBC Group เพื่อบรรลุเป้าหมายบริการทางการเงินเพื่อความยั่งยืนมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ ภายในปี 2573 เรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศที่มีอยู่ของเราสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งในรูปแบบพื้นฐานตลอดจนห่วงโซ่อุปทานแบบองค์รวม ด้วยทุกย่างก้าวล้วนมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายด้าน ESG ของเรา และนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราเชื่อในพลังของความร่วมมือและทำงานร่วมกันเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั่วโลก และเมื่อความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างสถาบันการเงินและลูกค้าองค์กร ผลลัพธ์ที่ได้จะส่งผลกระทบในเชิงบวกเป็นวงกว้างและช่วยให้เราสามารถสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมได้"

¹ [Indorama Ventures' Sustainability-Linked Finance Framework](#)

Press Release

ก่อนหน้านี้ อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับวงเงินสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนระยะยาวจำนวน 2.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ จากสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายแห่งระหว่างปี 2561-2565 โดยเงินทุนดังกล่าวได้นำไปสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการดำเนินโครงการด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ภายใต้ “วิสัยทัศน์ 2030” ในฐานะองค์กรที่ขับเคลื่อนอย่างมีเป้าหมาย โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environment, Social and Governance หรือ ESG) เป็นแกนหลักในการดำเนินงาน

###